

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ปีที่ 40 ฉบับที่ 79 วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยเตรียมจัดงานมุทิตาकारะ 23 กันยายน นี้



อาจารย์สุชาติ วิสุทธิพันธ์



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสโมสรอาจารย์และข้าราชการ จะจัดงานมุทิตาकारะแต่อาจารย์เกษียณอายุราชการ 4 ท่าน คือ ผศ.สุวิมล ปริญญาทร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.อุไร สุมาธิธรรม (ลาออก) คณะครุศาสตร์ อาจารย์สุชาติ วิสุทธิพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์จักรภัทร สิทธิสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 23 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาकारะโดยพร้อมเพรียงกันตามกำหนดการต่อไปนี้

เวลา 15.00 น. คณะอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน

ณ หอประชุม รับประทานอาหารว่างร่วมกัน

เวลา 15.30 น. พิธีสงฆ์ (ผศ.สุวิทย์ ทองศรีเกตุ เป็นพิธีกร)

- บุษบาพระรัตนตรัย สมาทานศีล
- อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ผู้เกษียณอายุราชการถวาย
- จตุปัจจัยไทยธรรม
- กรวดน้ำ รับพร เสร็จพิธี

เวลา 17.00 น. - ดนตรีบรรเลงโดยนักศึกษาหลักสูตรดนตรี

เวลา 17.30 น. - ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวมุทิตาแต่

ผู้เกษียณอายุราชการ ผศ.สุวิมล ปริญญาทร ผศ.อุไร สุมาธิธรรม อาจารย์สุชาติ วิสุทธิพันธ์
อาจารย์จักรภัทร สิทธิสุข (อาจารย์สุภาวดี หนูเจริญ เป็นพิธีกร)

เวลา 18.00 น. - รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

- การแสดงจากหลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ขับร้องประสานเสียงเพลงพระคุณที่สาม และครุในดวงใจ หลักสูตรปฐมวัย คณะครุศาสตร์
- การแสดงชุด “เอกลักษณ์ไทย” หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
- กิจกรรมบันเทิงจากหลักสูตรดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เวลา 20.00 น. ปิดงาน



ผศ.สุวิมล ปริญญาทร



ผศ.อุไร สุมาธิธรรม

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

สรุปมติการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)
ครั้งที่ 8/2554 วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

วาระ	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
3.2	การสรรหากรรมการประจำคณะ	มติ : ให้คณะเร่งดำเนินการสรรหากรรมการ
4.1	การทบทวนการพิจารณาความดีความชอบ	มติ : เห็นชอบแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 1) ใช้ผลการประเมินเดิมที่คณะประเมินไป 2) ให้อุดเงิน 3% ของแต่ละคณะมาเป็น 3) มอบหมายให้งานนิติการและการ
4.2	กำหนดแนวทางพิจารณาความดีความชอบ	มติ : เห็นชอบให้ใช้แนวทางการดำเนินการตาม

วาระ	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
4.3	ประกาศฯ การเบิกจ่าย	<p>มติ : ให้ความเห็นชอบประกาศฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน</p> <p>1. อัตราค่าสอนรายชั่วโมง</p> <p>1) อัตราหน่วยชั่วโมงสอนจริงละ 200 บาท กรณีมี</p> <p>2) อัตราหน่วยชั่วโมงสอนจริงละ 250 บาท กรณีมี</p> <p>3) อัตราหน่วยชั่วโมงสอนจริงละ 300 บาท กรณีมี</p> <p>2. การคำนวณหน่วยชั่วโมงสอนจริง</p> <p>1) การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีค่าเท่ากับ 1</p> <p>2) การสอน 1 คาบ ต้องมีเวลาสอนไม่น้อยกว่า 50 นาที</p>

งานพัสดุแจ้งคณะรับอุปกรณ์การเรียนการสอน ภายในวันนี้

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี แจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุ /หัวหน้างานพัสดุ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ของคณะ รับโปรเจคเตอร์และเครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer) ได้ที่งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี (ชั้น 2) ในวันที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรดังนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เครื่องฉายภาพทึบแสง 11 เครื่อง

คณะครุศาสตร์ รับโปรเจคเตอร์ 3 เครื่อง เครื่องฉายภาพทึบแสง 8 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับโปรเจคเตอร์ 7 เครื่อง เครื่องฉายภาพทึบแสง 16 เครื่อง

คณะวิทยาการจัดการ รับเครื่องฉายภาพทึบแสง 8 เครื่อง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับโปรเจคเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง เครื่องฉายภาพทึบแสง 24 เครื่อง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ รับโปรเจคเตอร์ 3 เครื่อง

อาคาร 19 (RACE) รับเครื่องฉายภาพทึบแสง 8 เครื่อง

อาคาร 16 รับโปรเจคเตอร์จำนวน 13 เครื่อง เครื่องฉายภาพทึบแสง 15 เครื่อง

หมายเหตุ โปรเจคเตอร์ได้ติดตั้งตามห้องเรียนแล้ว (รับรีโมทและสายสัญญาณพร้อมคู่มือการใช้งาน)



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน,

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิธีสุนัอักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พิกเที่ยงประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2554 ตรงกับเดือน 10 วันแรม 9 ค่ำ ปีมะเสาะ วันแรกของงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ (21-30 กันยายน) งานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวลใต้โดยเฉพาะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีนี้วันทำบุญใหญ่ (วันส่งตายาย) จะตรงกับอังคารที่ 27 กันยายน มหาวิทยาลัยยังคงสนับสนุนให้บุคลากร ได้มีโอกาสไปร่วมทำบุญกับครอบครัว เพื่อสืบสานประเพณีอันดีนี้ให้อยู่กับสังคมไทยไปชั่วลูกชั่วหลานอย่างทุกปีที่ผ่านมา

อาจารย์วิเชียร ทองสิน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯบอกว่าหลังจากได้ปรึกษาหารือกับกรรมการ ต่างมีความเห็นตรงกันว่าจะสัปดาห์หน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ฯจะงดให้บริการ 2 วัน ในวันที่ 26-27 กันยายน นี้ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร ในสหกรณ์ฯได้ไปร่วมทำบุญให้ปู่ย่า ตายาย ในช่วงบุญสารทเดือนสิบนี้ อ้าว..สมาชิกทราบแล้วรีบวางแผน ใครจะเบิก จะถอน จะกู้ รีบดำเนินการก่อนจะปิดหรือรอหลังวันที่ 27 กันยายนจึงค่อยมาใช้บริการ

อาจารย์วรดี เลิศไกร ประธานสโมสรอาจารย์และข้าราชการ หน่วยงานใหญ่ในการจัดงานมูทิตาคารวะ “ศรัทธามหาชัย 54 ” แต่คณาจารย์ผู้เกษียณทั้ง 4 ท่าน ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน นี้ ณหอประชุมมหาวิทยาลัย (ดูรายละเอียดจากกำหนดการข่าว 1 วันนี้) งานนี้แหม่งๆ บอกว่าแม่ที่มงานส่วนใหญ่จะติดราชการ แต่ที่มงานที่เหลืออยู่ ต่างก็ทุ่มเทที่จะร่วมด้วยช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ให้งานออกมาเป็นที่ประทับใจทั้งผู้เกษียณและผู้มาร่วมงานให้มากที่สุด

ส่วนชาวนิเทศศาสตร์ ก็พร้อมใจจัดงานมูทิตาคารวะเช่นกัน งานนี้คณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรและนักศึกษาทุกชั้นปี จะจัดงาน “ นิเทศศาสตร์ น้อมรำลึกมูทิตาคารวะแด่ อาจารย์สุชาติ วิสุทธิพันธ์ ” เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ความกตัญญูของศิษย์ที่มีต่ออาจารย์ และแสดงความยินดีในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีรดน้ำอวยพร การกล่าวคำขอบคุณ การแสดงของนักศึกษา และการมอบของที่ระลึกจากศิษย์สู่ครู จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ถึงหน้างานบุญสารทเดือนสิบ ช่วงนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมเรียกได้ว่ามี “งานเข้า” จนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน แต่ถึงจะยุ่งอย่างไรก็อย่าลืมนำภาชนะมาวางที่สำนักงานอธิการเพื่อรับขนมเดือนสิบและและพืชผักผลไม้ ที่บุคลากรของเราตั้งใจนำมาร่วมสมทบจัดทำรถห่มรับ ขณะนี้มีผู้ทยอยนำของมาร่วมทำบุญกันแล้ว อย่างผศ.ศศิรัศมิ์ เพชรช่วย เป็นคนแรกที่นำสิ่งของมามอบแต่ยังไม่มีตะกร้ารองรับ เลยฝากทีมงานสื่อสารสัมพันธ์ไว้ก่อน

ปิดท้ายพิกเที่ยงด้วยคำคมโดยท่าน ว.วชิรเมธี “ รถทุกคันล้วนมีเบรก รถทุกคันล้วนมีท่อไอเสีย คนทุกคนต้องมีเบรกคือสติ ต้องมีท่อไอเสียคือการปล่อยวาง ” สวัสดีค่ะ